

Chiêm ngưỡng sân golf đẹp nhất Phú Quốc

08:25 31/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tọa lạc giữa thiên nhiên hoang sơ của Phú Quốc, Eschuri Vung Bau Golf mang đến cho những người yêu golf những trải nghiệm thể thao đỉnh cao giữa khung cảnh rừng già và biển xanh, cát trắng.



Khung cảnh tuyệt đẹp tại Eschuri Vung Bau Golf, nơi thiên nhiên hùng vĩ “hòa quyện” hoàn hảo với thiết kế sân golf đẳng cấp quốc tế của IMG, tập đoàn thiết kế và quản lý sân golf hàng đầu thế giới. Với diện tích hơn 65 ha, Eschuri Vung Bau Golf sở hữu khung cảnh rừng nguyên sinh đến bãi biển khoáng đạt, fairway xanh mượt trải dài, hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh biếc, đến ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, là điểm dừng chân lý tưởng cho những golf thủ đam mê vẻ đẹp thiên nhiên.

Đặc biệt trong mùa đẹp nhất tại Phú Quốc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, hòn đảo khoác lên mình tấm áo rực rỡ của nắng vàng và bầu trời trong xanh, không khí trong lành của rừng già và làn gió biển mát rượi sẽ mang đến cho các golf thủ những trận đấu tuyệt vời hơn bao giờ hết.





Tại Eschuri Vung Bau Golf, từng chi tiết trên sân đều được thiết kế tỉ mỉ và sáng tạo đặc sắc. Từ cách bố trí khéo léo của các bẫy cát đến những thảm cỏ xanh mượt được chăm sóc tận tình, tất cả đều hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm chơi golf hoàn hảo. Mỗi lỗ golf không chỉ là một thử thách mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, khuyến khích các golf thủ khám phá và chinh phục từng cung bậc cảm xúc trên sân.



Một nữ golfer thực hiện cú đánh đầy uy lực từ bunker tại Eschuri Vung Bau Golf

Mới đây, SBS Golf Channel, Truyền hình quốc gia Hàn Quốc và Tạp chí Hankyung giới thiệu Eschuri Vung Bau Golf như một điểm đến golf yêu thích mới của du khách Hàn Quốc. Kênh truyền hình không tiếc lời giới thiệu “một trong những sân golf ấn tượng nhất tại Việt Nam”, thu hút cả những golfer thủ chuyên nghiệp nhất với độ khó và tính thử thách cao.



Khoảnh khắc tràn ngập niềm vui và năng lượng của các nữ golf thủ Hàn Quốc tại Eschuri Vung Bau Golf

Ông Nguyễn Bảo Trường, Tổng Giám đốc Eschuri Vung Bau Golf cho biết: "Hiện nay sân golf đang thu hút lượng lớn du khách Hàn Quốc và Đài Loan, cho thấy tiềm năng của Phú Quốc trong việc thu hút dòng khách chi tiêu cao, với đa dạng các sản phẩm du lịch mới được đầu tư".



Với tinh thần thể thao mạnh mẽ, những quý ông lịch lãm không chỉ đến Eschuri Vung Bau Golf để chinh phục những đường golf đẳng cấp mà còn để tận hưởng không gian sang trọng, hiện đại của Club House giữa thiên nhiên tươi mát. Eschuri Vung Bau Golf chính là điểm đến lý tưởng cho những người đàn ông đam mê golf, mong muốn tìm kiếm trải nghiệm thi đấu đỉnh cao kết hợp với những giây phút thư giãn, nghỉ dưỡng xa hoa tại Phú Quốc.



Không chỉ đẹp về cảnh quan, sân golf còn mang đến những không gian tiện nghi cho người trải nghiệm. Trên ảnh là Club House hiện đại, sang trọng, với thiết kế dựa trên những tinh hoa của văn hóa truyền thống Việt Nam.



Tại Club House, từ khu vực sảnh chờ rộng lớn đến các tiện ích cao cấp, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho du khách. Đặc biệt, sảnh chờ là một khu vực check-in khổng lồ đẹp không góc chết, du khách có thể dễ dàng nhận ra “cổng tam quan” truyền thống trong kiến trúc đình chùa cổ của miền Bắc Việt Nam, thân thuộc nhưng cũng đầy mới lạ.



Sân golf sẽ làm hài lòng người chơi với những tiện ích cao cấp khác như nhà hàng CoCo lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình Huế, với tầm nhìn bao quát về phía biển trời, phòng thay đồ tiêu chuẩn 5 sao, phòng xông hơi, tắm hơi và bồn tắm jacuzzi dành cho cả nam và nữ.



Một trong những điểm riêng có của Eschuri Vung Bau Golf mà ít sân golf nào ở Việt Nam có được là khung cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ bên biển. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng trên những thảm cỏ xanh mượt, gió mang theo mát rượi và hương vị của biển cả khiến ai cũng say đắm.



Ban đêm, Eschuri Vung Bau Golf trở thành một bức tranh huyền ảo với ánh đèn lung linh và bầu trời đêm đầy sao. Những fairway được chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo nên không gian lãng mạn cho golfer, là thời điểm lý tưởng để tận hưởng vẻ đẹp và sự bình yên của sân golf.

Từ nay đến tháng 12, Sun Group dành ưu đãi 40% chi phí trải nghiệm sân golf dành cho tất cả du khách lưu trú trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp Sun Paradise Land tại Phú Quốc gồm: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Resort; Premier Village Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton. Bên cạnh đó, du khách sẽ được tặng vé xem show diễn đa phương tiện đẳng cấp kết hợp pháo hoa nghệ thuật hàng đêm "nụ hôn của biển cả". Chương trình ưu mang đến cho du khách một đặc quyền nghỉ dưỡng vô cùng hấp dẫn: không chỉ thư giãn ở những resort sang trọng, mà còn được lấp đầy kỳ nghỉ với vô vàn cảm xúc.

Hà Lê

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chiem-nguong-san-golf-dep-bac-nhat-phu-quoc>